
BORGARRÁÐ 3. október 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um 
allsherjaruppfærslu Veitna á orkumælum fyrirtækisins - R19100102

Í fjárhagsspá Orkuveitu Reykjavíkur fyrir tímabilið 2020-2025 kemur fram að Veitur undirbúi 
nú allsherjaruppfærslu á orkumælum fyrirtækisins. Verkefnið er stærsta einstaka 
fjárfestingarverkefnið á tímabilinu. Er búið að ákveða hvar þau muni kaupa nýjustu mælana? 
Eða verða þeir leigðir af einhverjum? Ef svo er hver er með umboð fyrir mælunum? Eða mun 
þetta verkefni fara í útboð?


